



Thư Chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024

Kính thưa quý Thầy Cô, quý đồng nghiệp cùng quý độc giả,

Chúng ta đang ở những ngày cuối của Tân Mão 2023 và chuẩn bị bước sang và đón chào năm mới Giáp Thìn 2024 trong một tinh thần đầy lạc quan và hy vọng sau khi đã trải qua một thời gian vô vàn khó khăn với nhiều thử thách khi phải đương đầu với những vấn đề hậu COVID và thay đổi kinh tế xã hội trong nước và quốc tế.

Trong năm qua nhà nước và nhân dân ta với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, kiên cường và khẩn trương đã kịp thời ứng phó và khắc phục những hậu quả của đại dịch gây ra trong nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội cũng như đối ngoại với nhiều nét khởi sắc nhằm mang lại sự ổn định đời sống vật chất, sức khỏe và bình yên cho nhân dân. Trong tinh thần đó các đồng nghiệp trong chuyên ngành Nội tiết-Đái Tháo Đường và Rối Loạn Chuyển Hoá miền Trung trong năm 2023 cũng đã hết sức nỗ lực và đã có nhiều hoạt động khoa học nổi bật trong đó đáng ghi nhận như sau:

- Phối hợp với Sở Y tế TP Đà Nẵng và Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng tổ chức Hội nghị khoa học Nội tiết – Đái tháo đường TP Đà Nẵng mở rộng và Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Gia đình lần thứ Nhất trong 2 ngày 16-17/6/2023 tại TP Đà Nẵng với trên 200 báo cáo khoa học và sáng kiến cải tiến, trên 1.000 đại biểu đến từ mọi miền cả nước tham dự trực tiếp. Hội nghị đã thành công tốt đẹp và để lại dấu ấn đáng nhớ tại TP Đà Nẵng .
- Phối hợp với Sở Y tế TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199 tổ chức Trực tiếp Hội nghị Nội tiết & Đái tháo đường & Rối loạn chuyển hóa miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ XIV vào 2 ngày 9-10/9/2023 tại Thành Phố Đà Nẵng với trên 190 báo cáo khoa học và trên 1.000 đại biểu đến từ mọi miền cả nước tham dự trực tiếp, trên 2.000 lượt xem lại video và trên 50.000 lượt xem lại tài liệu, video trên internet và một kỷ yếu online hội nghị với nội dung phong phú tại địa chỉ hoinghi14.demacvn.com. Hội nghị đã thành công để lại ấn tượng tốt đẹp đến các đồng nghiệp trong và ngoài chuyên ngành.
- Các thành viên ban chấp hành của Hội cũng đã tham gia tích cực báo cáo trong các hội nghị, hội thảo và diễn đàn trực tuyến do Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam, Hội Nội tiết & Đái tháo đường Thừa Thiên Huế, Hội Tim mạch miền Trung và Hội Tăng huyết áp Việt Nam tổ chức.
- Tham gia bài viết và báo cáo nhằm hưởng ứng các chương trình hội thảo liên quan đến Quản lý bệnh Nội tiết và đái tháo đường hậu COVID-19 do Liên hiệp Các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam tổ chức.
- Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội và một số thành viên của Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường Đà Nẵng đã được bầu vào ban chấp hành Hội Y Học Thành Phố Đà Nẵng .
- Nhiều đề tài cấp tỉnh cấp cơ sở đã được nghiệm thu và nhiều bài báo do các thành viên của Hội được đăng tải trong các tạp chí nước ngoài và hàng trăm bài báo khác đăng tải trong tạp chí trong nước.
- Đặc biệt trang web demacvn.com của hội đã tăng gấp đôi số liệu năm cũ đạt 1.200 bài viết, 400.000 lượt truy cập, 500.000 lượt hiển thị kết quả tìm kiếm trên google theo google search console và google analytic. Trang web cũng đã được độc giả đánh giá cao về chất lượng cũng như số lượng bài báo khoa học trong năm 2023.

- Bên cạnh đó công tác tổ chức của Hội cũng được kiện toàn để nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì sự đoàn kết thống nhất để cùng đồng hành cùng xây dựng mục tiêu chung là phát triển chuyên ngành Nội tiết & Đái tháo đường ở miền Trung Tây Nguyên và toàn quốc.

Nhằm tiếp tục phát huy các thành quả nêu trên chương trình hoạt động sắp tới tại Miền Trung dự kiến trong năm mới Giáp Thìn 2024 như sau:

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định và Sở Y tế Tỉnh Bình Định chúng ta hướng đến công tác chuẩn bị Hội nghị Nội tiết – Đái tháo đường & Rối loạn chuyển hóa miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ XV vào 2 ngày 24 và 25/5/2024 tại Thành Phố Quy Nhơn , tỉnh Bình Định với dự kiến trên 1000 đại biểu tham dự, 150 báo cáo chuyên đề, nghiên cứu khoa học và CME bổ ích hướng đến chăm sóc sức khỏe nhân dân tại khu vực miền Trung Tây Nguyên.
- Tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học Toàn Quốc của Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường Việt Nam vào tháng 7/2024 tại Thành Phố Đà Nẵng
- Tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học Hội Tim mạch Học Việt Nam, Hội Tim Mạch Miền Trung và Phân Hội Tăng Huyết Áp Việt Nam trong năm 2024.
- Phối hợp với Trường Đại Học Y Dược Huế, Hội Bệnh Viện Đa Khoa Gia Đình Đà Nẵng, Sở Y tế và các bệnh viện đa Khoa tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên cùng các công ty dược phẩm tổ chức định kỳ hàng tháng và hàng quý các hội nghị, hội thảo và chuỗi diễn đàn Y khoa trực tiếp và trực tuyến vẫn sẽ được tiếp tục phát huy với hướng tiếp cận ngày càng rộng mở.
- Các công trình do thành viên hội xây dựng tiếp tục được Hội bảo trợ và giúp đỡ về mặt chuyên môn.
- Website demacvn.com của hội vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh và hợp tác với các cơ quan trong và ngoài chuyên ngành để ngày càng hoàn thiện nội dung và chất lượng.

Nhân dịp năm mới 2024, thay mặt ban biên tập DEMACVN.COM và Ban Chấp hành Hội Nội tiết & Đái tháo đường TP Đà Nẵng; Tôi xin cảm ơn quý Thầy Cô, quý đồng nghiệp và quý độc giả luôn đồng hành, đã và đang tham gia trực tiếp và gián tiếp với hoạt động của Hội và trang web DEMACVN.COM. Sang năm mới 2024 chúng tôi hy vọng mong chờ sự tham gia đóng góp của quý đồng nghiệp trong các hội nghị, hội thảo và hoạt động của hội, đồng thời tiếp tục đồng hành với chúng tôi trên trang thông tin điện tử này.

Kính chúc toàn thể quý Thầy Cô, quý đồng nghiệp, quý hội viên và quý độc giả một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học và phục vụ bệnh nhân.

TP Đà Nẵng, ngày 1 tháng 2 năm 2023

Chủ tịch Hội Nội tiết & Đái tháo đường TP Đà Nẵng

Tổng biên tập website DEMACVN.COM



GS.TS. NGUYỄN. GVCC. Nguyễn Hải Thủy